

ด่วนที่สุด

ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ ๑๒๕๖๒



ศาลากลางจังหวัดสกลนคร  
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอดำตาล  
นายอำเภอโพนนาแก้ว และนายอำเภอภูพาน

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสกลนคร ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๙๙๕๐ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๒.๑/ว ๒๐๓๐๕  
ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดสกลนครได้แจ้งประกาศ อ.ก.พ. กรมการปกครอง เรื่อง การขึ้นบัญชีการประเมินบุคคล  
เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง  
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ กรมการปกครองได้มีคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง  
เจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จังหวัดสกลนครจึงขอให้  
อำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งให้ข้าราชการที่ได้รับคำสั่ง มอบหมายการงานในหน้าที่ให้เรียบร้อย แล้วเดินทางไป  
ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันดังกล่าวข้างต้น สำหรับการเลื่อนการเดินทาง กรมการปกครองไม่มีนโยบาย  
ให้ข้าราชการเลื่อนการเดินทางแต่อย่างใด

๒. ข้าราชการที่ได้รับคำสั่งให้ไปหรือมาปฏิบัติหน้าที่ราชการที่อำเภอนี้ เดินทางเมื่อใด  
รายงานให้จังหวัดสกลนครทราบด้วย

๓. สำหรับข้าราชการที่ได้รับคำสั่งให้ไปรักษาการในตำแหน่งภายในจังหวัดสกลนคร  
ขอให้อำเภอส่งตัวข้าราชการ พร้อมแจ้งรายละเอียดวันลาทุกประเภทให้อำเภอที่ข้าราชการไปรักษาการ  
ในตำแหน่งทราบ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีระ ฤกษ์วาณิชกุล)

ปลัดจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ที่ทำการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานปกครอง

โทร. ๐-๔๒๗๑-๖๖๓๗

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”



<input checked="" type="radio"/> ปค. ( )	ที่ว่าการปกครองจังหวัดสกลนคร
<input type="radio"/> ผ.ค.ม. ( )	เลขที่ ๕๙๑๐
<input type="radio"/> กง. ( )	วันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๖
<input type="radio"/> นิติกร ( )	เวลา



ที่ มท ๐๓๐๒.๑/ว ๒๐๓๐๕

กรมการปกครอง  
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

ด้วยกรมการปกครองได้มีคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง  
เจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดสามารถ  
ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ [https://multi.dopa.go.th/dopaperson/main/web\\_index](https://multi.dopa.go.th/dopaperson/main/web_index)  
หัวข้อ “การแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ”

จึงขอให้จังหวัดดำเนินการดังนี้

๑. แจ้งให้ข้าราชการที่ได้รับคำสั่ง มอบหมายการทำงานในหน้าที่ให้เรียบร้อย แล้วเดินทางไป  
ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันดังกล่าวข้างต้น สำหรับการเลื่อนการเดินทาง กรมการปกครอง  
ไม่มีนโยบายให้ข้าราชการเลื่อนการเดินทางแต่อย่างใด

๒. ข้าราชการที่ได้รับคำสั่งให้ไปหรือมาปฏิบัติหน้าที่ราชการที่จังหวัดนี้ เดินทางเมื่อใด  
รายงานให้กรมการปกครองทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์)  
อธิบดีกรมการปกครอง

กองการเจ้าหน้าที่  
ส่วนบรรจุและแต่งตั้ง  
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๗๔๒๑ ต่อ ๒๑๖  
โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๗๔๒๑ ต่อ ๒๐๗





คำสั่งกรมการปกครอง  
ที่ ๑๒๖๖/๒๕๖๖  
เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

.....

เพื่อประโยชน์ของทางราชการและการบริหารราชการของกรมการปกครองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ มาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศ อ.ก.พ. กรมการปกครอง ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงให้ข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกรักษาการในตำแหน่ง จำนวน ๑๙๙ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง  
สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์)  
อธิบดีกรมการปกครอง



บัญชีให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

ตำแหน่งประภทวิชากร ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑๙๙ ราย

ตามคำสั่งกรมการปกครอง ที่ ๑๒๖๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ราชการตามคำสั่ง ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง	รักษาการในตำแหน่ง
๑	นางสาวสุภาวดี บัญชรชิต ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
๒	นายบุญฤทธิ์ พูนสมบัติกุล ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
๓	นางสาวยุภา จันทวงษ์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
๔	นายชัยวัฒน์ วงศาภาม ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอสิริธร จังหวัดอุบลราชธานี	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอกุฉีชัยบุรี จังหวัดอุบลราชธานี
๕	นายธนภัทร รัตนสมัย เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาระบบปฏิบัติการ ส่วนปฏิบัติการพิเศษ สำนักอำนวยการกองอำนวยการรักษาความ มั่นคงภายใน กรมการปกครอง	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
๖	นายวีรชัย ใจธรรม นามวงษา ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอนาคู จังหวัดมหาสารคาม	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอกุฉีชัยบุรี จังหวัดมหาสารคาม



ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง	รักษาการในตำแหน่ง
๑๔	นายชาญชัย วิทยากรณ์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
๑๕	สิบเอกเฉลิมพันธ์ ดวงดาว ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
๑๖	นายพันฤทธิ์ ลีสง่า เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ กลุ่มงานระเบียบการ ส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
๑๗	นายธาดารี ศรีนนท์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
๑๘	นายบุญยงค์ หลีกบุญ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
๑๙	นายแทนชล ชุมเกษียร ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
๒๐	นายจักรา กุลอักษ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอวนนิवास จังหวัดสกลนคร	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ



ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง	รักษาการในตำแหน่ง
๙๗	นายปราโมทย์ พรไตร ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
๙๘	สิบเอกไพรัช ผมไผ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
๙๙	นายอมร ดอกไม้ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี	จ่าจังหวัดจันทบุรี
๑๐๐	นางสาวธนัญญา คุ่มสุข ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอชุนันท์ จังหวัดศรีสะเกษ	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
๑๐๑	นายอดิพงษ์ ไชยกุล เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอจุน จังหวัดพะเยา
๑๐๒	นางสาวกาญจนา แสนศาลา ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
๑๐๓	นายวีรภัทร กันภัย ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร



ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง	รักษาการในตำแหน่ง
๑๑๗	นางชญาภา สุบรรณพงษ์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
๑๑๘	นางก้าไล ทาศรีภู ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
๑๑๙	นายยุทธพล พวกสนิท เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ กลุ่มงานตรวจสอบทุจริตการทะเบียนและบัตร ส่วนป้องกันและปราบปรามการทุจริตการทะเบียนและบัตร ประจำตัวประชาชน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
๑๒๐	นายเทอดศักดิ์ คุณอุดม ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
๑๒๑	นายวรรณเกียรติ แสงจันทร์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอจะนะ จังหวัดนราธิวาส
๑๒๒	นายฤทธิเดช อรรถสาร นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร



ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง	รักษาการในตำแหน่ง
๑๗๑	ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ ทะประสิทธิ์จิตต์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๗๒	นายจรัสศักดิ์ ศิลป์ประกอบ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
๑๗๓	นายชิตพล ไสยสาลี ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
๑๗๔	นายสรรธร พลพงษ์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
๑๗๕	นายทวีศักดิ์ ศิริยอด ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
๑๗๖	นางวรรณศรี ยะเคหัง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
๑๗๗	จำเริญเกียรติศักดิ์ จอดนอก ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอโพธาราม จังหวัดสกลนคร